

GAWOONI เปิดตัวเกมมือถือใหม่ Pet Pet Rush



Pet Pet Rush เกมอาร์เคดสุดน่ารักจากค่าย GAWOONI พร้อมเปิดให้เกมเมอร์ชาวไทยเล่นแล้ววันนี้ ผู้เล่นจะได้สนุกไปกับสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักที่มาพร้อมสกิลเฉพาะตัว พร้อมด้วยฉากที่สวยงามและด่านท้าทาย สามารถเล่นได้ฟรีบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

Pet Pet Rush พร้อมสร้างกระแสฮือฮาในหมู่เกมเมอร์ชาวไทย เนื่องจากเป็นเกมที่เรียบง่ายแต่ท้าทายปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เล่น ทุกคนสามารถเข้าใจระบบควบคุมได้อย่างรวดเร็ว และคอยลุ้นว่าจะสามารถเดินทางไปกับสัตว์เลี้ยงสุดคิวท์ได้ไกลแค่ไหนภายในเกม ผู้เล่นที่มีอายุเยอะก็สามารถเอาชนะผู้เล่นที่มีอายุน้อยกว่าได้ แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาตอบสนองนั้นไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอายุเสมอไป

ล่าสุด มีผู้เล่นที่สามารถวิ่งในเกมได้ยาวถึง 1,200 เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ผู้เล่นที่สามารถวิ่งครบระยะทาง 1,000 เมตรภายในเกมจะถือว่าเป็นผู้ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดี และจะได้รับ “ตราแห่งสุดยอดปฏิกิริยา” ภายในเกมอีกด้วย

เกมนี้ยังมีระบบเสมือนจริง (AR) ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากเกมอย่าง Pokémon GO ที่ผู้เล่นสามารถมองเห็นองค์ประกอบต่างๆ ในเกมบนฉากของโลกจริงผ่านกล้องโทรศัพท์ได้ ผู้เล่นเกม Pet Pet Rush ยังสามารถถ่ายรูป AR คู่กับสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักของตนเองได้อีกด้วย สร้างความสนุกสนานให้แก่ทุกคน

GAWOONI มีแผนจะจัดอีเวนท์มากมายในเดือนก.ค. 2561นี้ ผู้เล่น Pet Pet Rush สามารถเข้าร่วมการแข่งขันทำคะแนนสูงสุดเพื่อชิงรางวัลต่างๆ โดยเกมยังให้ความรู้สึกคล้ายกับการแข่งขันอีสปอร์ต ที่เหล่าเกมเมอร์ต้องเข้าร่วมการแข่งขันกับเกมเมอร์คนอื่นๆ เพื่อคว้าโอกาสในการชิงรางวัลเมื่อสามารถทำผลงานได้ดี ผู้เล่นต่างวัยสามารถแข่งขันกันผ่านวิธีการที่สนุกสนานภายในเกม และสามารถอัปโหลดผลการแข่งขันไปยังสกอร์บอร์ดดิจิทัลได้ เพื่อที่ผู้เล่นทั่วโลกจะได้เห็นศักยภาพของเกมเมอร์ชาวไทย

GAWOONI เป็นบริษัทผู้พัฒนาและเผยแพร่ที่มีความมุ่งมั่นด้านเกมมือถือและเกมออนไลน์ ซึ่งให้ความสำคัญกับตลาดเกิดใหม่อย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย บริษัทได้จัดตั้งทีมพัฒนาเกมมืออาชีพในไทยเมื่อปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพของศิลปินและเดเวลลอปเปอร์ชาวไทย บริษัทมีทีมงานระดับหัวกะทิจากทั้งไทย เยอรมนี อังกฤษ และอินเดียที่ทั้งหมดร่วมงานกันในฐานะทีมงานนานาชาติ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเล่นเกม GAWOONI มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของวงการเกม โดยจะเปิดตัวแพลตฟอร์มเกมมิ่งของตัวเองในปีนี้ที่จะรวมเหล่าเดเวลลอปเปอร์ ผู้จัดจำหน่าย นักโฆษณา และเหล่าเกมเมอร์ไว้ที่เดียวกัน ถือเป็นงานระดับใหญ่ที่มี

การพัฒนาในไทย เยอรมนี และอินเดีย

แฟรงค์ โฮลซ์ ซีอีโอของ GAWOONI กล่าวว่า ประเทศไทยมีทีมงานที่มีความสร้างสรรค์เป็นจำนวนมาก เพียงแค่เราต้องปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์เหล่านี้ออกมา ด้วยทีมงานระดับสากลในบริษัททั้งที่เป็นศิลปินและเหล่าเดเวลลอปเปอร์ของ GAWOONI ทำให้พนักงานของเราสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการสร้างทีมงานในระดับสากลเช่นนี้เองที่จะเป็นหนทางเดียวในการสร้างโปรเจกเกมใหญ่ๆขึ้นมาได้ ผมได้ร่วมงานกับทีมงานที่มากด้วยฝีมือมาเป็นเวลาถึง 8 ปีแล้ว ผมรักประเทศไทย นับเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าของทีมงานได้ร่วมมือทำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ทำความรู้จักกับ Pet Pet Rush ได้ที่: <https://youtu.be/FCVUP8i8Wkg>

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAWOONI และเกมต่างๆ ได้ที่ www.gawooni.com